

KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018)

TUỔI TRẺ CÔNG AN TỈNH

Học tập và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà còn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống người công an cách mạng vì nhân dân phục vụ.



Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thu hoạch lúa giúp dân.

Đại úy Phạm Đình Thám, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ Công an Thái Bình học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân". Để tạo sức lan tỏa của phong trào, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã gắn các chỉ tiêu thi đua của phong trào với các chương trình hành động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Công an nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; hướng dẫn các cơ sở đoàn tăng cường công tác công trình, phần việc thanh niên đồng thời đăng ký đảm nhận các công trình mới, tập trung vào các khâu yếu, việc khó, việc mới trong công tác nghiệp vụ của đơn vị. Việc học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giúp cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách, đặc biệt là những cám dỗ vật chất; có thái độ, tác phong chuẩn mực khi tiếp xúc với nhân dân... Hàng

năm, các chi đoàn đều xây dựng nội dung giao ước thi đua thực hiện phong trào phù hợp trong từng giai đoạn với những khẩu hiệu hành động, chủ đề cụ thể, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Kết thúc mỗi giai đoạn, các cơ sở đoàn đều tổ chức đánh giá, nhìn nhận những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn; động viên ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng.

Có thể khẳng định, hầu hết các chuyên đề công tác của Công an tỉnh đều có sự tham gia tích cực, hiệu quả của ĐVTN. Các công trình, phần việc được ĐVTN xung kích đăng ký tham gia thực hiện như: "Tổ tự quản"; "Đường tuần tra thanh niên"; "Vườn gác thanh niên"; "Vườn cây thanh niên"; "Nâng cao chất lượng tăng thu từ các tổ, đội công tác"; "Phòng đọc thân thiện, sạch sẽ"; "Xung kích tham gia điều tra cơ bản các cơ quan, doanh nghiệp do đơn

gây bức xúc tại địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện lân cận; vụ phá đường dây trộm cắp ô tô, vụ phá ổ nhóm chuyên trộm cắp gia súc... Thượng úy Nguyễn Hà Anh (Trại tạm giam, Công an tỉnh) không quên ngày đêm, sớm tối cảm hóa, giáo dục nhiều lượt phạm nhân nữ, qua đây đã thu nhận nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác điều tra các vụ án... Trung úy Đinh Bá Doanh (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh) đã cùng đồng đội thực hiện hàng trăm lượt tuần tra vũ trang trên các địa bàn phức tạp, trực tiếp bắt nhiều đối tượng hình sự, ma túy. Bản thân nhiều lần bị đối tượng chống trả quyết liệt nhưng vẫn không làm anh nhụt ý chí đấu tranh với cái xấu, cái ác... Không chỉ đóng góp thành tích trong công tác, ĐVTN Công an tỉnh còn luôn nêu cao ý thức học Bác mỗi ngày, phấn đấu làm nhiều điều tốt. Trong đó phải kể đến tấm gương tiêu biểu nhất được của rơi trả người đánh mất của chiến sĩ Bùi Phương Nam (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động). Sáng ngày 3 Tết Mậu Tuất 2018, tại đường Lý Thái Tổ (tổ 17, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình), Bùi Phương Nam nhặt được một túi xách bên trong có giấy tờ và 20 triệu đồng, ngay sau đó anh đã đến Công an phường Quang Trung trình báo và phối hợp tìm người bị mất để trả lại.

NGUYỄN TÙNG

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Trong ba ngày từ 4 - 6/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2018. Đây là hội giảng đầu tiên về giáo dục nghề nghiệp được tổ chức tại tỉnh ta nên thu hút đông đảo nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia. Hội giảng thực sự là sân chơi bổ ích giúp các nhà giáo tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Thái Bình hiện có 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp, 19 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng kể. Đào tạo từng bước chuyển từ hướng "cung" sang hướng "cầu", gắn với dự báo nguồn nhân lực, dự báo về việc làm, yêu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đứng trước một thị trường lao động năng động và thay đổi nhanh chóng trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế như hiện nay, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh vẫn chưa thay đổi theo kịp với yêu cầu. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh phải có bước đột phá về chất lượng dạy và học nhằm đào tạo đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh về việc tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh để chuẩn bị cho hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2018 với sự tham gia của 38 nhà giáo đến từ 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 21 ngành nghề, 7 bài giảng lý thuyết, 12 bài giảng thực hành và 19 bài giảng tích hợp. Nội dung các bài giảng tập trung vào một số ngành nghề chủ đạo thu hút đông đảo học sinh, sinh viên theo học: may, cơ khí, sửa chữa ô tô, hàn... Theo ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội, hội giảng lần này với mục đích đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh một cách khách quan, chất lượng, từ đó có định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo. Đồng thời, qua đó để lựa chọn những mô hình, phương pháp giảng dạy hiệu quả, những điển hình tiên tiến nhằm khích lệ lòng yêu nghề, đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tạo sự lan tỏa nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau 3 ngày hội giảng, ban tổ chức đã chọn được 3 giải tập thể; 26 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân. Lựa chọn được 9 nhà giáo đạt thành tích cao tại hội giảng để tiếp tục bồi dưỡng để tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc do Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức cuối năm 2018. Vinh dự đạt giải nhất cá nhân tại hội giảng, nhà giáo Nguyễn Xuân Chung, giảng viên Trường



Hội giảng là dịp để nâng cao kiến thức cho các nhà giáo trong quá trình giảng dạy.

NGUYỄN CƯỜNG

TRƯỜNG THPT TIỀN HƯNG

Tăng tốc ôn tập thi THPT quốc gia

Còn hơn một tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia chính thức bắt đầu. Cũng như các trường THPT trong tỉnh, Trường THPT Tiên Hưng đang tích cực tổ chức cho học sinh ôn luyện giúp các em nắm vững kiến thức, chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi.

Năm học này Trường THPT Tiên Hưng có 527 học sinh khối 12 và 3 thí sinh tự do dự thi THPT quốc gia. Để bảo đảm tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao nhất, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tiến hành phân loại học sinh, chú trọng hơn những học sinh yếu, kém của từng môn để phân công các thầy cô giáo tìm phương pháp dạy phù hợp với trình độ, năng lực của các em. Bên cạnh đó, nhà trường lựa chọn những giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm, tâm huyết tham

gia phụ đạo, ôn tập cho học sinh. Trong thời gian ôn tập, nhà trường đã tổ chức cho học sinh thi thử, giúp học sinh có xác kiến thức, chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Thấy giáo Phạm Công Hiệt, Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Hưng cho biết: Ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa, công tác ôn tập diễn ra khẩn trương hơn nhưng tuyệt đối không cắt xén chương trình. Quá trình ôn tập được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn thứ nhất từ giữa tháng 3 đến

đầu tháng 5, học sinh học chính vào buổi sáng và ôn tập vào 4 buổi chiều trong tuần, những buổi chiều còn lại các em tự ôn tập và nghỉ ngơi; giai đoạn hai từ ngày 9/5 đến ngày 19/6, học sinh chính thức bước vào giai đoạn ôn tập với tổng số 193 tiết. Để công tác ôn tập đạt hiệu quả cao, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn đánh giá, phân tích cấu trúc đề thi minh họa, lượng kiến thức để thi, từ đó lên kế hoạch ôn tập, xây dựng giáo án phù hợp cho từng môn.

Đồng thời, hướng dẫn học sinh ôn luyện lại kiến thức lớp 11 lồng ghép vào các tiết dạy, tiết ôn tập trên lớp và yêu cầu học sinh dành thời gian hợp lý để nắm lại kiến thức. Trong quá trình ôn tập, giáo viên cần chú ý rèn luyện kỹ năng tự học, tự kiểm tra, làm bài của mỗi học sinh; rèn luyện bản lĩnh tự tin, tinh thần học tập, thi cử tích cực, bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra sự tiến bộ của học sinh. Năm nay, tỷ lệ học sinh Trường THPT Tiên Hưng chọn thi tốt nghiệp THPT quốc gia và khoa học tự nhiên ngang

n nhau. Với kinh nghiệm từ lần thi THPT năm trước, nhà trường đã tư vấn và định hướng cho 108 học sinh thi chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT chọn thi tốt nghiệp THPT quốc gia và khoa học xã hội. Thấy giáo Dương Thế Bảo, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Năm ngoái Trường có học sinh trượt tốt nghiệp THPT do môn tiếng Anh bị điểm liệt. Do đó, năm nay Trường yêu cầu giáo viên cần coi trọng hơn việc dạy học theo định hướng phát triển giáo tiếp với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, kiểm tra cả hai hình thức viết và đọc hiểu. Bên cạnh đó, đối với các môn khoa học xã hội, nhà trường yêu cầu giáo viên vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Những ngày này, thời tiết miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng diễn biến nhưng hơn 500 học sinh khối 12 Trường THPT Tiên Hưng vẫn đang tích cực ôn luyện. Thấy giáo Dương Thế Bảo chia sẻ: Cùng với việc ôn tập cho học sinh, Trường phối hợp cùng cha mẹ học sinh

đảm bảo sức khỏe cho các em. Trường đã chỉ đạo các bộ phận kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện, nước, ánh sáng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đang tới gần, với những kiến thức được tiếp thu trên ghế nhà

trường cùng sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, sự quan tâm của gia đình, các em học sinh lớp 12 Trường THPT Tiên Hưng sẽ vững tin bước vào kỳ thi với quyết tâm giành kết quả cao nhất.

DẶNG ANH



Thầy giáo hướng dẫn học sinh trong giờ ôn tập.